

Số: 612 /KH-UBND

Phước Long, ngày 23 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH-TU ngày 04/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Thực hiện hiện Kế hoạch số 1443/KH-UBND-TP ngày 10/3/2022 của UBND thành phố Nha Trang về thực hiện Kế hoạch số 51-KH-TU ngày 04/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

UBND phường Phước Long ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai thực có hiệu quả Kế hoạch số 51-KH-TU ngày 04/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Nâng cao nhận thức và tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, Chủ tịch UBND phường đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn phường về Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch số 51-KH-TU ngày 04/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh những sai phạm, tiêu cực phát sinh trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

3. Thường xuyên thực hiện rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật, sửa đổi, bổ sung

hoàn thiện cơ chế chính sách, giải pháp thi hành pháp luật về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và các quy định pháp luật có liên quan, nhất là các quy định về trình tự, thủ tục truy nguyên, truy tìm, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài sản trong các vụ việc, vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

4. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc phối hợp với các cơ quan tố tụng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản, tài sản, đất đai liên quan đến việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị bảo đảm đầy đủ số lượng, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ có liên quan đến công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Kế hoạch này, theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, các ban ngành; đoàn thể tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác này đảm bảo nghiêm túc, có hiệu quả.

- Giao cho Công chức Tư pháp – Hộ tịch:

+ Tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

+ Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND phường xử lý các vướng mắc, khó khăn; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 51-KH-TU ngày 04/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và Kế hoạch này về Phòng Tư pháp theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp; (VBĐT)
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND phường;
- UBMT và các đoàn thể phường;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Yên